

Cựu quân nhân huyện Quảng Ninh

## Vẫn luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”

THÁI TOẢN

**H**uyện Quảng Ninh nằm ở phía Nam Thành phố Đồng Hới. Trong kháng chiến chống Pháp, Quảng Ninh đã nổi danh với “Tiếng bom Lộc Long”, “Tiếng trống Ninh Châu”, “Hiên Lộc-làng chiến đấu kiểu mẫu”, Chiến khu Võ Xá... Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, huyện Quảng Ninh là trọng điểm ác liệt, những địa danh Bến phà 1 và Bến phà 2 Quán Hàu, Phà Long Đại, cầu Dinh Thủy, cầu Vòng, Mỹ Trung, Trần Xá... là những túi bom, toạ độ lửa. Và, trong đạn bom ác liệt chính nơi đây là điểm xuất phát của quyết tâm “Xe chưa qua nhà không tiếc, đường chưa thông không tiếc máu xương”.

Cũng như bao miền quê khác, trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc lớp lớp thanh niên huyện Quảng Ninh hăng hái

lên đường cầm súng đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thành nhiệm vụ, trở về với cuộc sống đời thường, những người lính cựu chiến binh (CCB), cựu quân nhân (CQN) huyện Quảng Ninh chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng gia đình văn hoá, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, xây dựng tổ chức Hội CCB, câu lạc bộ (CLB) CQN vững mạnh, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Với CQN, họ được sinh hoạt trong các CLB CQN mỗi năm từ hai lần đến ba lần. Tất cả các CLB CQN ở huyện Quảng Ninh đều hoạt động tình nghĩa, có tổ chức giao lưu học hỏi lẫn nhau, thực hiện đổi mới hình thức và nội dung hoạt động. Mỗi lần sinh hoạt, các CLB tổ chức hát lại những bài

hát truyền thống, ôn lại những gương chiến đấu dũng cảm, những trận đánh oai hùng nhằm khắc sâu thêm truyền thống anh hùng của quân đội ta, gọi lại một thời trai trẻ “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” của CQN, rồi tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, nêu gương tốt của những thành viên trong CLB về sống mẫu mực với gia đình và xã hội, sản xuất kinh doanh giỏi. Bàn biện pháp giúp nhau xoá đói giảm nghèo, phát triển mô hình kinh tế, xây dựng quỹ CLB và tổ chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua hoạt động, các CLB CQN ở huyện Quảng Ninh thực sự là chỗ dựa tinh thần, tạo đà giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá nên đã thu hút lực lượng CQN tham gia CLB ngày càng đông. Tính đến nay, đã có 2.707 thành viên CQN ở các thôn, bản, tiểu khu tham gia sinh hoạt trong 89 Câu lạc bộ thuộc 15 Ban liên lạc xã, thị trấn. Tỷ lệ CQN tham gia các CLB đã đạt trên 90%.

Có dịp về từng thôn, từng xã mới thấy được, mới hiểu được chất lượng hoạt động của các CLB CQN ở huyện Quảng Ninh. Xã miền núi Trường Xuân với hai dân tộc Kinh và Vân Kiều cùng nhau chung sống từ bao đời nay, hiện nay trên địa bàn xã có đường dây 500KV đi qua, có công trình thuỷ lợi Rào Đá lớn nhất tỉnh. Để góp phần bảo vệ đường dây 500KV và công trình thuỷ lợi trọng điểm, CLB CQN của xã gồm 12 thành viên đã cùng với một số hội viên CCB đảm nhận công việc thường ngày là chặt cây, phát cỏ dưới đường dây kết hợp tuần tra bảo vệ 20 điểm thuộc tuyến đường dây đi qua. Mặt khác, CLB CQN cũng đã phối hợp với ban công an xã Trường Xuân tổ chức giữ bảo vệ an ninh trật tự cho công trình thuỷ lợi Rào Đá đang thi công. Các CLB CQN ở xã Vạn Ninh nhiều năm liền thực hiện tốt phong trào 3 giữ, đó là: giữ cho gia đình hoà thuận, hạnh phúc; giữ cho thôn xóm bình

yên và giữ cho trên địa bàn xã không có tội phạm. Mô hình này ở các CLB CQN xã Vạn Ninh thực sự có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua ở xã Vạn Ninh và đang được nhân rộng ở huyện Quảng Ninh. Ở xã Hàm Ninh, CLB CQN thôn Trần Xá là “người lính tiên phong” mạnh dạn trồng cây dưa hấu trên đất lúa một vụ nơi vùng đất “bán tử địa” và mấy năm qua đã cho hiệu quả kinh tế cao, lãi ròng 50 triệu đồng/ha. Từ mô hình này, có 95 hộ nông dân thôn Trần Xá và các thôn khác trong xã Hàm Ninh đã trồng dưa hấu trên đất lúa một vụ và cũng đã xoá được đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu.

Về xã Gia Ninh, nhiều người dân đều biết CQN Nguyễn Hải Bình ở thôn Tiên Vinh đã gần 3 năm nay mạnh dạn mở trang trại chăn nuôi tổng hợp trên đồng đất thôn Thượng xã Võ Ninh. Sau khi rời quân ngũ, hoàn cảnh gia đình anh quá khó khăn, vậy mà anh xoay sở, vay tiền, thuê trại chăn nuôi trên diện tích gần 2ha đất, anh cải tạo lại, nuôi cá ao hồ, lợn, gà, ngan... cho thu nhập cao. 10 tháng đầu năm 2009, tổng thu nhập của gia đình anh từ trang trại này đã gần 500 triệu đồng.

Trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, trên địa bàn huyện Quảng Ninh có 215 thành viên trong các CLB CQN tham gia 143 tổ an ninh và tổ hoà giải. 5 năm qua, các tổ an ninh đã cung cấp cho cơ quan công an 45 nguồn tin có giá trị, các tổ hoà giải đã hoà giải được 147 vụ việc có hiệu quả, đã góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhiều gia đình và nhiều gia đình khác đã đoàn kết lại với tình làng nghĩa xóm...

Phải nói rằng, đã về với đời thường, mỗi người mỗi công việc, mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng những người lính năm xưa, CQN ở huyện Quảng Ninh ngày nay vẫn luôn giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

T.T